
 

 

 
Nos Fawrth, 19 Tachwedd 2024 – 7.30yh 

Festri Salem, Penmachno 
 

cofnodion drafft 
 

Cofnodion cyfarfod a gynhaliwyd nos Fawrth 19 Tachwedd 2024 am 7.30,  Festri Salem, Penmachno 
 

1. Croeso ac ymddiheuriadau am absenoldeb 
2. Datganiad o fuddiant 
3. Derbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf 
4. Materion yn codi o’r cofnodion blaenorol (nid fel arall ar yr agenda) 
5. Gwaith ffordd SP Energy 
6. Gohebiaeth 
7. Adroddiad cyllidol 
8. Ffioedd archwilio 
9. Materion cynllunio 
10. Materion eraill 

 
Presennol:  
Bethan Corrigan 
Claire Roberts 
Dafydd Gwyndaf 
Daniel Tomos (Clerc) 
Dylan Davies (Is Gadeirydd) 
Eifion Davies 
Eryl Owain (Cadeirydd) 
Owen Davis 
Wil Edwards 
Dilwyn Roberts (Cynghorydd Sir) 
 
Ymddiheuriadau: 
Geraint Thomas 
 

 

 

 

 

 

 

Datganiad o fuddiant 
Nid oedd unrhyw ddatganiadau 

 

 

Derbyn cofnodion y cyfarfod diwethaf 
Derbyniwyd cofnodion cyfarfod 12 Medi 2024 fel rhai cywir, Wil Edwards yn cynnig ac Eifion Davies yn eilio. 

 



 

 

Materion yn codi: 
 

Toiled Cyhoeddus: Adroddwyd bod y nenfwd wedi'i ailbeintio ond oherwydd llwyth gwaith presennol y Clerc, ni fu 
amser i gael prisiau ar gyfer y llawr. Y gobaith oedd y bydd llawr newydd yn cael ei osod yn y flwyddyn newydd. 

 

Cyffordd Ffordd Grenyn gyda'r B4406: Adroddwyd nad yw'r Cyngor Sir wedi gosod drych o hyd. Penderfynwyd 
cysylltu â nhw eto. 

 

Llwybr Cyhoeddus 55 – Y Waen: Adroddwyd bod y Cyngor Sir wedi gorffen gwaith atgyweirio. Penderfynwyd cysylltu 
â Cartrefi Conwy ynglŷn â thorri'r gwrych. 

 

Pontrhydgynon / Pont Rufeinig: Adroddwyd bod CNC a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi codi ffensys ac 
arwyddion ar ddwy ochr y bont. 

 

Diffibrilwyr: Adroddwyd bod y Clerc yn aros am bris gan y Cyngor Sir am gysylltiad trydanol. Roedd trafodaeth wedi 
digwydd am leoli diffibriliwr yn y blwch ffôn ym Machno Terrace ond mae'r blwch yn dal i gael ei ddefnyddio fel ffôn 
cyhoeddus. 

 

Agoriad Newydd ar Ffordd Glasgwm: Adroddwyd bod y Cyngor Sir yn rhannu pryderon am y fynedfa newydd. Fel 
ffordd gyda nifer o ddosbarthiadau, mae'r mater wedi cael ei gyfeirio at Awdurdod y Parc. 

 

Stad yr Ymadawedig: Adroddwyd bod cwmni yn delio â'r ystâd. Penderfynwyd ceisio cysylltu â'r cwmni i gynnig 
cymorth. 

 

Arwyneb Anwastad – Teras Llywelyn: Adroddwyd nad oes unrhyw atgyweiriadau wedi eu gwneud. Penderfynwyd 
cysylltu â Cartrefi Conwy eto. 

 

Dympio Asffalt: Adroddwyd nad oes gan CNC unrhyw broblem gyda SP Energy yn dympio asffalt mewn caeau dros 
dro ar yr amod bod yr asffalt yn cael ei dynnu a bod y caeau'n cael eu dychwelyd i'w cyflwr arferol. 

 

Bws Ysgol: Adroddwyd bod plant yn dal i orfod eistedd ar lawr bws yr ysgol er gwaethaf sicrwydd gan y Cyngor Sir. 
Penderfynwyd cysylltu â'r Cyngor Sir unwaith eto. 

 

Gwaith Ffordd SP Energy 
 

Mynegodd y Cadeirydd werthfawrogiad o holl waith y clerc dros yr wythnosau diwethaf yn cysylltu â SP Energy a'r 
contractwyr ac yn lledaenu gwybodaeth i'r gymuned ac ategwyd hynny gan yr aelodau. 
 
Adroddwyd bod SP Energy yn bwriadu parhau i gladdu cebl foltedd uchel newydd o dan y B4406, gan stopio adeg y 
Nadolig a dechrau eto ym mis Ionawr 2025. Mynegwyd pryder am y gwyriad ar hyd Ffordd Hafod Rhedwydd i 
Ffestiniog. Penderfynwyd trefnu cyfarfod gyda SP Energy, eu contractwyr a'r Cyngor Sir. 

 

Gohebiaeth 
 

Mainc ar gyfer Mynwent Arwelfa: Adroddwyd bod aelod o'r cyhoedd wedi gofyn a allai'r Cyngor ddarparu mainc i 
ymwelwyr. Penderfynwyd ceisio cyllid grant. 

 

Dathliad Nadolig: Adroddwyd bod sawl aelod o'r cyhoedd wedi gofyn a allai'r Cyngor drefnu dathliad Nadolig gyda 
digwyddiad i droi goleuadau'r Nadolig ymlaen. Cytunwyd i wario £150 ar goeden Nadolig ac adroddwyd bod 
Awdurdod y Parc wedi cytuno ar grant ar gyfer y digwyddiad. 

 

Llwybrau Cyhoeddus, Cwm Penmachno: Adroddwyd bod cynghorydd wedi derbyn llythyr yn gwneud datganiadau a 
chyhuddiadau amrywiol ynghylch cynghorydd etholedig arall ac am lwybrau cyhoeddus. Penderfynwyd gwneud 
ymholiadau pellach. 

 

Adroddiad Cyllidol 
 
Darparodd y Clerc restr o'r holl drafodion ariannol ers y cyfarfod diwethaf i'w dadansoddi. 
 



 

 

Adroddwyd nad oedd gan drefnydd angladdau lleol ddigon o arian ar hyn o bryd i dalu am gladdedigaeth. 
 
Cytunwyd bod popeth arall mewn trefn.  

 

 

 

Ffioedd Archwilio 

 
Adroddwyd bod Archwilio Cymru yn gyson yn methu â chyfathrebu gyda'r cyngor drwy gyfrwng y Gymraeg. Roedd 
archwiliad diweddar wedi cael ei filio ar lefel sy'n briodol ar gyfer cyngor gyda chyllideb o fwy na £500,000. 
Penderfynwyd adrodd Archwilio Cymru i Gomisiynydd y Gymraeg a chysylltu ag Un Llais Cymru am gyngor 
cyfreithiol. 

 

Materion Cynllunio 
 

Hwb Penmachno: Adroddwyd bod y cyngor wedi ysgrifennu i gefnogi cais cynllunio ar gyfer Hwb Penmachno. 
 

Materion eraill 
 

Bryn Madoc: Adroddwyd bod ceir sydd wedi parcio yn y ffordd yn ei gwneud yn amhosib i'r lori graeanu fynd heibio. 
 

Gwrych: Adroddwyd bod gwrych wedi gordyfu rhwng Glanypwll a'r ysgol yn ei gwneud hi'n anodd defnyddio'r 
palmant. Penderfynwyd adrodd y mater i'r Cyngor Sir. 

 

 

 

 

 

Cyfarfod nesaf 
Cynhelir cyfarfod nesaf y Cyngor nos Iau 09 Ionawr 2025, 7.30 yn Festri Capel Salem. 

 


